



นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้อง รักษา ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (No Net Loss) และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ ผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้ในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืน และกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ตามแนวทางการบรรเทาผลกระทบตามลำดับชั้น ด้วยวิธีการประเมินที่เป็นที่ยอมรับในสากล พร้อมทั้งเฝ้าระวัง จัดทำแผนป้องกัน เยียวยา และบรรเทาผลกระทบอย่างเหมาะสมในพื้นที่ที่อ่อนไหวและพื้นที่ข้างเคียง
2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสำคัญสูงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่อนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ และพื้นที่คุ้มครอง อ้างอิงตามประกาศของ IUCN ประเภท I-IV และพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมาย
3. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้สุทธิ โดยจะดำเนินการฟื้นฟูหรือปลูกป่าไม้เพื่อชดเชยการสูญเสียป่าไม้จากการดำเนินธุรกิจ (No Net Deforestation) และสนับสนุนให้ครอบคลุมไปถึงคู่ค้าวัตถุดิบทางตรงที่สำคัญ (Critical Feedstock Tier-1 suppliers)
4. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานหรือภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดการบรรเทาผลกระทบ พื้นที่ฟู หรือชดเชยกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียในองค์กรรวม ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้ ผ่านหลักการบรรเทาผลกระทบตามลำดับชั้น (Mitigation Hierarchy Principle)
5. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชีวภาพในกระบวนการผลิตและการวิจัย โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในองค์กร สนับสนุนความรู้และการวิจัยเพื่อสร้างการนวัตกรรมในการใช้ทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

6. สื่อสาร สร้างความรู้ และการตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
7. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม่จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการตรวจสอบผลกระทบตามกระบวนการแจ้งเบาะแสและกลไกการเยียวยา โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
8. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม่ต่อสาธารณะ เพื่อความโปร่งใส

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี้ ได้ถูกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดสายโซ่อุปทาน การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และกลุ่มไออาร์พีซี ทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฯ ในทุกขั้นตอนและอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นโยบายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566)